



ที่ นว ๗๙๕๐๒/ว.๕๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแก้ว  
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากที่ดินนางละเอียด แวนแก้ว-  
ถึงสระประมง หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินแก้ว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแก้ว ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากที่ดินนางละเอียด แวนแก้ว-ถึงสระประมง หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินแก้ว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแก้ว จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้ไปตรวจรับพัสดุงานจ้าง ณ บริเวณที่ตั้งโครงการฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางบ้านของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปิดประกาศประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายเจริญ สมรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแก้ว

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๒๙-๗๐๙๐

[www.nernkawe.go.th](http://www.nernkawe.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินก้วว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากที่ดินนางละเอียด แวนแก้ว-ถึงสระประมง หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินก้วว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินก้วว ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากที่ดินนางละเอียด แวนแก้ว-ถึงสระประมง หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินก้วว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากที่ดินนางละเอียด แวนแก้ว-ถึงสระประมง หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินก้วว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นครสวรรค์ณัฐกิจ (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
เจรีญู สมรอด

(นายเจรีญู สมรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินก้วว